



ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๑๐/ว.๑๒๕๕๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ อบ ๓๔๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลยื่นแสดงความจำนงเพื่อลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง, ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบแสดงความจำนงลาศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปรายชื่อผู้ขออนุมัติลาศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ท่านสำรวจข้อมูลความต้องการ
ลาศึกษาหรือฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ยื่นใบแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือไม่
๓. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสาขาที่ขออนุมัติลาศึกษา ต้องมีความจำเป็นและสอดคล้องกับภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ ที่มีผลต่ออัตรากำลังและการปฏิบัติงาน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือท่านในการสำรวจ
และรวบรวมข้อมูลความต้องการลาศึกษาหรือฝึกอบรมของบุคลากรที่เข้าหลักเกณฑ์ โดยให้ส่งรายชื่อตามแบบ
สรุปรายชื่อผู้ขออนุมัติลาศึกษาฯ เป็น File Excel (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทาง e-mail: hrubon@gmail.com
และรวบรวมใบแสดงความจำนงลาศึกษาฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
ส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรช สมชอบ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : hrubon@gmail.com